



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม)

กำหนดเนื้อหาบทเรียน ภาควิชาการไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิชา	หน่วยการเรียนรู้	เนื้อหาบทเรียน
ภาษาไทย	หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทักษะภาษา : เรื่อง นักคิดสมองใส	- เรียนรู้คำนำเรื่อง - อ่านเนื้อเรื่องและจับใจความ - สระ ะ , แะ (๘)
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ทักษะภาษา : เรื่อง โลกร้อน	- เรียนรู้คำนำเรื่อง - อ่านเนื้อเรื่องและจับใจความ - สระ ั ว , ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด - พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง - สระที่ไม่ออกเสียง
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ทักษะภาษา : เรื่อง รักพ่อรักแม่	- เรียนรู้คำนำเรื่อง - อ่านเนื้อเรื่องและจับใจความ - สระ ออ มีตัวสะกด , ไม่มีตัวสะกด - คำ ฤ , ฎา - คำที่มีความหมายตรงข้าม - ประโยคชนิดต่าง ๆ * ประโยคชนิดต่าง ๆ * ประโยคบอกเล่า * ประโยคคำถาม * ประโยคปฏิเสธ * ประโยคขอร้อง * ประโยคแสดงความต้องการ * ประโยคคำสั่ง - การเขียนแผนผังเรื่อง - มารยาทในการเขียน
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ทักษะภาษา : เรื่อง ไก่แจ้แซ่เสียง	- อาชยานไก่แจ้ - บทดอกสร้อยไก่แก้ว
คณิตศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : เรื่อง การหาร	- ความหมายของการหารและการใช้เครื่องหมายหาร - การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก - ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร - การหารมีเศษและการตรวจผลหาร

วิชา	หน่วยการเรียนรู้	เนื้อหาบทเรียน
คณิตศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : เรื่อง การหาร	- การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา - การแก้โจทย์ปัญหา
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : เรื่อง เงิน	- ชนิดและค่าของธนบัตรและเงินเหรียญ - การเปรียบเทียบค่าของเงิน, การแลกเงิน - การหาจำนวนเงินทั้งหมด - เงินทอน - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : เรื่อง การตวง	- การตวง เครื่องมือตวง หน่วยการตวงที่เป็นมาตรฐาน - การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
วิทยาศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เรื่อง แรงในธรรมชาติ	- แรงแม่เหล็ก - แรงดึงดูดและแรงผลักรวมของแม่เหล็ก - ประโยชน์ของแม่เหล็ก - แรงไฟฟ้า - การเกิดแรงไฟฟ้า
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : เรื่อง ของเล่นของใช้ไฟฟ้า	- พลังงานไฟฟ้า * ของเล่นของใช้กับแบตเตอรี่ - การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่น - การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
สังคมศึกษา - บูรณาการ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เศรษฐศาสตร์	- สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน - รายได้ รายจ่ายและการออม - การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประวัติศาสตร์	- ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ - ชุมชนของเรา - บุคคลสำคัญ - วัฒนธรรมน่ารู้
สุขศึกษา	หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 :	- การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี - การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และการหลีกเลี่ยง ของเล่นของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ - การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
พลศึกษา	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่	- อบอุ่นร่างกาย - การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ - ความอ่อนตัว
	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่	- การเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง - การเคลื่อนที่ทรงตัวบนอุปกรณ์

วิชา	หน่วยการเรียนรู้	เนื้อหาบทเรียน
ว่ายน้ำ	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง ระบบหายใจ	- การดำน้ำเป่าลม - การกลั้นหายใจใต้น้ำ
	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การพุ่งตัวจากขอบสระ	- การพุ่งเท้าชิดจับโปม - การพุ่งเท้าชิดไม่จับโปม
	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การลอยตัว	- การลอยตัวท่าลูกหมาตกน้ำ - การลอยตัวท่าปลาตัวคว่ำ - การลอยตัวท่าปลาตัวหงาย
ศิลปะ	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Butterfly – ผีเสื้อ	- การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง มาประกอบเป็นภาพผีเสื้อและวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Dinosaur – ไดโนเสาร์	- การสร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง มาประกอบเป็นภาพไดโนเสาร์และวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Bat – ค้างคาว	- การบรรยายถึงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง มาประกอบเป็นภาพค้างคาวและวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Seaweed - สาหร่ายทะเล	- การบรรยายถึงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง มาประกอบเป็นภาพสาหร่ายทะเลและวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
ดนตรี	หน่วยการเรียนรู้ : Insight Music : เพลง Little Lisa	- ปฏิบัติคีย์บอร์ด : Level 1A
	หน่วยการเรียนรู้ : Insight Music : เพลง London Bridge	- ปฏิบัติคีย์บอร์ด : Level 1A
	หน่วยการเรียนรู้ : Insight Music : เพลง Johnny Works with a Dog	- ปฏิบัติคีย์บอร์ด : Level 1A
นาฏศิลป์	หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย	- การเป็นผู้ชมที่ดี - มารยาทในการชมการแสดง - ประโยชน์ของการชมนาฏศิลป์ไทย
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านของไทย	- การละเล่นพื้นบ้านที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทย - ที่มาของการละเล่นพื้นบ้านของไทย

วิชา	หน่วยการเรียนรู้	เนื้อหาบทเรียน
การงานอาชีพฯ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรื่อง งานช่าง	- การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับงานช่าง - ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือช่าง - การทำของเล่น
คอมพิวเตอร์	หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่อง ตารางและการส่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์	- การสร้างตาราง * แทรกตาราง, วาดตาราง * การจัดแถว * การจัดคอลัมน์ * กำหนดเส้นตาราง * กำหนดสีของตาราง - การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ * เมนูคำสั่ง * ปุ่มคำสั่ง
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เรื่อง การสร้างงานเอกสาร (2)	- สัญลักษณ์จัดการเอกสาร - เปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร * การใช้สี , แม่สี
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เรื่อง การสร้างพื้นที่รูปวาด	- ลักษณะรูปร่าง , ลักษณะพิเศษเงา - การจัดตำแหน่งข้อความ , รูปวาด
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรื่อง จัดเค้าโครงหน้ากระดาษ	- จัดหน้ากระดาษ แนวตั้ง , นอน - กำหนดระยะขอบ , ขนาด , แบ่งคอลัมน์
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เรื่อง การแทรกสัญลักษณ์	- แผนภูมิ , วัตถุ
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : เรื่อง การสร้างสรรค์ ผลงานด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด	- สร้างผลงานด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด (นามบัตร)

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม)